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Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um vanda heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu.

Frá Rannveigu Guðmundsdóttur.

Hvernig hyggst ráðherra bregðast við vanda heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu þar
sem mörg þúsund manns eru án heimilislækna?


